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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 2/2562 

วันที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2562 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 2 อาคารราชภฏัเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ผู้มาประชุม 

๑. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๒. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๓. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๔. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๕. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๓. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๔. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๕. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล   แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๘. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๙. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๒. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 6 มีนาคม 2562 



๒ 
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๒๓. ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่ม ี- 
  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี 
๑๑. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี 
๑๒. ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
๑๔. อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๕. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๖. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๗. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๘. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๙. อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค ์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน 

แห่งเอเชีย 
๒๐. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๑. ผศ.เย่ียมลักษณ์ อุดาการ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๒๒. นางเสาร์คํา เมืองแก้ว รองผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

แทนผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๒๓. อ.ดร.พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์ อาจารย์ประจําภาควิชาเทคนิคการศึกษา 

คณะครุศาสตร ์
๒๔. อ.พงศ์กรณ์ ทิพย์ปัญญา อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์ 

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๒๕. อ.พัชรี วงศ์ฝั้น อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์ 

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 



๓ 
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๒๖. อ.ปัทมา รัตนกมลวรรณ อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศาสตร ์
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

๒๗. อ.กาญจน์พิชชา ถวิลไทย อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศาสตร ์
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

๒๘. อ.กฤต พันธ์ุปัญญา อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศาสตร ์
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

๒๙. อ.ทับทิม เป็งมล อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศาสตร ์
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

๓๐. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  

 - ไม่มี - 
 
 ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
  

 - ไม่มี - 
 

๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
 

๑.๓.1 ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  
ปทีี่ 3 ฉบบัที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2562 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทําข่าวสาร 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม นโยบายของมหาวิทยาลัยและมติสภามหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญ ๆ ให้บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.1 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2562 

 



๔ 
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๑.๓.2 หนังสือ ปาฐกถา “มายาคตใินอุดมศกึษาไทย” 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นติิไกรพจน ์

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยอาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ได้มอบหนังสือ ปาฐกถา “มายาคติในอุดมศึกษาไทย” โดย ศาสตราจารย์  
ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและเป็นประโยชน์ต่อ 
การอุดมศึกษาไทย 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 
 1.3.3 การเขา้ใชง้านระบบการประชุมอิเลก็ทรอนกิส์ (e-Meeting) 
   สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่  
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทําระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้จัดทํารายละเอียดการเข้าใช้งาน
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้มอบ Username และ 
Password ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคน เพ่ือใช้ในการเข้าสู่ระบบ  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.3.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรพัฒนาระบบเพ่ือรองรับการประชุมทางไกล (Video Conference) ในอนาคต
เน่ืองจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีที่ต้ังหลายวิทยาเขตซึ่งอาจมีความจําเป็นต่อไปในอนาคตได้ 

2. ควรปรับปรุงและพัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของเอกสารการประชุม เช่น ข้อมูล 
ด้านกฎหมาย  

3. ควรมีเอกสารประกอบการประชุมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะเอกสารที่แจกเพ่ิมเติม 
ในวันประชุม เพ่ือกรรมการสามารถเข้าไปดูข้อมูลสําหรับเตรียมความพร้อมก่อนประชุมและเรียกดูข้อมูล
ประกอบการประชุมย้อนหลังได้ 

4. ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร 
บนแท็บเล็ตได้ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

1. รับทราบ และขอความอนุเคราะห์กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านทดลองเข้าใช้งาน
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และหากพบปัญหาหรือ
ข้อจํากัดของการใช้ระบบดังกล่าวขอความกรุณาแจ้งมายังเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการปรับปรุง
และพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 



๕ 
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2. มอบสํานักงานสภามหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือให้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
 1.3.4 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ
  เรื่อง กาํหนดตําแหน่งของผู้มีหนา้ที่ย่ืนบญัชทีรพัย์สนิและหนีส้นิ 
  ตามมาตรา 102 (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2561  
  ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 87 ก 
  ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ได้ออกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของ 
ผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน ตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 135 ตอนที่ 87 ก  ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 ซึ่งมีสาระสําคัญที่ เป็นผลกระทบกับ 
สภามหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้อ 5 โดยนัย คือ ตําแหน่งนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏตามกฎหมาย
ว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินตามมาตรา 102 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.3.4 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ขอขอบคุณพลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ และนางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร และผู้ช่วย-
ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นบุคคลที่ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด และ
ประสานแจ้งข้อมูลให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบอย่างต่อเน่ือง 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 
 1.3.5 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทีมี่คณุภาพทางวิชาการดทีีส่ดุ 
  จากการจัดอันดบัของ Cybermetrics Lab 
 
 ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยหนังสือพิมพ์มติชน  
ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เสนอข่าวเก่ียวกับการจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการของเวบโบเมตริกส ์
จากประเทศสเปน ซึ่ง 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีคุณภาพทางวิชาการดีที่สุด จากการจัดอันดับของ 
Cybermetrics Lab ดังน้ี 
  อันดับที่ 1 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นอันดับที่ 22 ของประเทศ 
  อันดับที่ 2 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นอันดับที่ 26 ของประเทศ 
  อันดับที่ 3 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นอันดับที่ 36 ของประเทศ 
  อันดับที่ 4 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นอันดับที่ 38 ของประเทศ 
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  อันดับที่ 5 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นอันดับที่ 39 ของประเทศ 
  อันดับที่ 6 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นอันดับที่ 40 ของประเทศ 
  อันดับที่ 7 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นอันดับที่ 44 ของประเทศ 
  อันดับที่ 8 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นอันดับที่ 48 ของประเทศ 
  อันดับที่ 9 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นอันดับที่ 49 ของประเทศ 
  และอันดับที่ 10 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นอันดับที่ 51 ของประเทศ 
  
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
การจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการของเวบโบเมตริกส์ จากประเทศสเปน จะมีการจัดอันดับปีละ 2 ครั้ง โดย 
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหลายประเด็น โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้ให้ความสนใจและพัฒนาเร่ืองน้ีมาโดยตลอด  
ทําให้มีลําดับที่ดีขึ้นมาโดยลําดับ และหากต้องการติดลําดับ Top Three มหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาตนเอง
อย่างมากเพ่ือก้าวกระโดดไปติดลําดับ 1 2 และ 3 อีกประเด็นที่สําคัญ ได้แก่ ผลงานวิจัยของอาจารย์  
ซึ่งสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาในการนําข้อมูลผลงานวิจัยของอาจารย ์
ลงในระบบสารสนเทศเพ่ือง่ายต่อการค้นหาและการเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทุกคนใช้อีเมลของมหาวิทยาลัย 
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรมีแผนในการพัฒนาเรื่องน้ีอย่างจริงจังและให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และควร 
ใส่ข้อมูลที่สําคัญ ๆ เด่น ๆ ไม่เฉพาะเชิงวิชาการเท่าน้ัน เพ่ือให้ข้อมูลต่าง ๆ เช่ือมโยงกับ Google และง่าย 
ต่อการค้นหา  

2. ควรทําความเข้าใจกับประชาคมในการตีความหมายของการจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการ
ของเวบโบเมตริกส์ให้ดีว่าไม่ใช่เป็นการจัดอันดับของคุณภาพการจัดการศึกษา แต่เป็นเพียงการจัดอันดับในเร่ืองใด
เรื่องหน่ึงเท่าน้ัน เพ่ือให้ไม่เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและเกิดความเสียหายกับมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการประชุม 
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน จึงขอนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม ที่ประชุมได้ขอเพ่ิมเติมข้อความ หน้า 3 บรรทัด 4 จากเดิม  
“...ได้มอบของสวัสดีปีใหม่..” เป็น “...ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่..” 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562 ตามท่ีแก้ไข  

 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 
 
 - ไม่ม ี– 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 
 
 - ไม่ม ี– 
 

๔.๒   พิจารณาเรื่องการศกึษา 
 

๔.๒.1 อนุมัตใิหป้รญิญาของมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  
ปกีารศกึษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ 2/2562 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖2 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญาแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม
หลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรี และปริญญาเอก ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน 81 คน ซึ่งเป็นการ
ดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

สําเร็จการศึกษา วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 ระดับปริญญาเอก 2 คน 
 ระดับปริญญาตรี 79 คน 

   รวม 81 คน 
 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน 81 คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 
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๔.๒.2 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562 

 
 อาจารย์พัชรี วงศ์ฝั้น อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในฐานะอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีความประสงค์จะพัฒนาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนา
หลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็น 
ผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  

บัดน้ี ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๒.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 1) ควรมุ่งเน้น
ในเรื่องการฝึกประสบการณ์เพ่ือให้นักศึกษาสามารถทํางานได้จริง 2) ควรจัดทํายุทธศาสตร์ในเชิงรุกเพ่ือเพ่ิม
จํานวนนักศึกษา และให้นักศึกษาได้ศึกษาในหลักสูตรน้ีอย่างต่อเน่ือง 3) ควรเร่งให้อาจารย์ประจําหลักสูตร
ทํางานวิจัยเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และเพ่ือความก้าวหน้าทางตําแหน่งวิชาการต่อไป 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

1) หน้า 3 ตัดข้อ 8.3 ออก 
2) ควรมีการกล่าวอ้างถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพ่ิมเติม 

ในสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้มีความทันสมัยมากย่ิงขึ้น 
3) ควรเขียนวัตถุประสงค์และปรัชญาให้มีความสอดคล้องกันมากย่ิงขึ้น 
4) ควรเพ่ิมเติมข้อความ หน้า 7 วัตถุประสงค์ ข้อ 3 จากเดิม “มีทักษะในกระบวนการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพ้ืนที่สูงด้านสุขภาพ” เป็น “มีทักษะในกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนพ้ืนที่สูงด้านสุขภาพชุมชน” 

3. รองศาสตราจารย์ ดร .บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้เสนอแนะว่า ควรเตรียมแผนสํารองหากมีจํานวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
จะมียุทธศาสตร์หรือเทคนิคเชิงรุกอย่างไรในการหาผู้เรียนให้ได้ครบตามแผนดังกล่าว  

4. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า 
ควรมุ่งเน้นการสร้างสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานให้กับประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือให้มีสุขภาพพลานามัย 
ที่สมบูรณ์แข็งแรง ยกตัวอย่าง ประเทศญี่ปุ่น การสาธารณสุขของญี่ปุ่นเริ่มให้ความสําคัญต้ังแต่นักเรียน 
ในโรงเรียน ให้ความสําคัญเรื่องอาหารกลางวันต้องมีคุณค่าทางโภชนาการ มีการติดตามประเมินผลและ 
มีการศึกษาค้นคว้าทําวิจัย เป็นต้น 



๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

5. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ ควรให้
ความสําคัญกับนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรน้ี มหาวิทยาลัยต้องหาวิธีการหรือกลยุทธ์เชิงรุก 
ที่จะทําให้คนสนใจเข้ามาศึกษาต่อที่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เช่น ให้โควตากับโรงเรียนต่าง ๆ ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และต้องสร้างความโดดเด่นให้ได้ ต้องไม่เฉพาะคนในพ้ืนที่แม่ฮ่องสอนแต่ต้องรวมไปถึงระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ  

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อเสนอแนะว่าควรตรวจสอบช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ ที่ถูกต้องเป็น 
Community Health หรือ Community Public Health 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2562 โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 
๔.๒.3 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2562 
 

 อาจารย์กาญจน์พิชชา ถวิลไทย อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในฐานะ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีความประสงค์จะพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนา
หลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็น 
ผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  

บัดน้ี ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
ตามความในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๔.๒.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรค่อนข้างมาก ควรตัดรายวิชาบางส่วนออก
แล้วเพ่ิมเติมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้าไปจะมีประโยชน์มากกว่า และควรพิจารณาถึงอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาน้ีว่าจะเป็นอย่างไร สําคัญที่สุดคือสามารถออกไปประกอบอาชีพส่วนตัว 
ได้ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่สุด ไม่ต้องการให้มุ่งเน้นไปทําอาชีพรับราชการ ดังน้ัน ควรเน้นเรื่องการผลิตบัณฑิต 
ที่สามารถทํางานได้จริง เป็นที่ต้องการของตลาด และเป็นคนดีของสังคม 

2. อาจารย์ ดร .ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อเสนอแนะว่าการกําหนดจํานวนหน่วยกิตน้ันให้คํานึงถึงความต้องการของตลาดเป็นหลัก ประกอบกับ



๑๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มคอ. 1 ได้กําหนดไว้หรือไม่ ซึ่งหาก มคอ. 1 ไม่ได้
กําหนดไว้ก็สามารถปรับลดได้ ดังน้ัน ควรนํากลับไปพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 

3. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะว่า อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษาที่ระบุไว้ 
โดยเฉพาะนักวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ล่าม นักแปล น้ัน ส่วนตัวเห็นว่าค่อนข้างเป็นไปได้ยากสําหรับการผลิตบัณฑิต
พ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่ควรมุ่งเน้นให้บัณฑิตสามารถเป็นผู้ประกอบการซึ่งจะมีความเป็นไปได้สูง 
และมีความสําคัญมากกว่า ดังน้ัน ควรเพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษด้านธุรกิจเพราะมีความจําเป็นและสามารถ
นําไปใช้ได้จริง 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1) ควรพิจารณาการระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา ข้อ 8.3 และ 
8.6 เน่ืองจากเป็นอาชีพที่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะ หากระบุไว้เช่นน้ีแล้วจะถูกต้องหรือไม่ 

2) ควรระบุปี พ.ศ. ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ให้ชัดเจน 
3) สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม กล่าวอ้างถึงกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 

(พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งกรอบยุทธศาสตร์น้ีเป็นฉบับร่าง หากนํามาอ้างอิงควรนําข้อมูลกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
ที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 – 2580 จะมีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 

5. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อคิดเห็นว่า ตามข้อมูลและรายละเอียดที่ระบุไว้ในความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้น 
ปีการศึกษานั้น หลักสูตรจะมีวิธีการหรือกระบวนการในการตรวจสอบอย่างไรควรระบุให้ชัดเจน อีกทั้งความ
คาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะเป็นไปตามที่กําหนดไว้มากน้อยเพียงใดเมื่อพิจารณาจาก
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้ระบุไว้ยังไม่สอดคล้องกันเท่าที่ควร 
ส่วนตัวคิดว่านักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ีต้องมีทักษะภาษาอังกฤษที่เหนือกว่าสายวิชาชีพครู 
เช่น หากมีจํานวนนักศึกษาแรกเข้าปี 1 จํานวน 30 คน ความคาดหวังที่จะให้บัณฑิตมีทักษะภาษาอังกฤษ
เทียบเท่ากับระดับ C1 หรือสูงกว่าน้ัน จะต้ังเป้าหมายไว้จํานวนเท่าใด ประกอบกับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ที่ระบุมาน้ันไม่มีข้อกําหนดที่ชัดเจนและจะสามารถพัฒนานักศึกษาในระยะเวลาหน่ึงปีได้ตามท่ีคาดหวังไว้
หรือไม่ เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 

6. อาจารย์ ดร .ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ขอให้ผู้พัฒนาหลักสูตรแก้ไขข้อความในหมวดที่ 3 ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า โดยให้ระบุว่า “ไม่มี”  

7. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่า 
หลักสูตรน้ีควรมีการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ทั้ง TOEIC และ TOEFL ต้ังแต่ระดับช้ันปีที่ 3 เพ่ือเป็นการ
ปูพ้ืนฐานและสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาได้มีงานทําที่ดี  

8. อาจารย์ปัทมา รัตนกมลวรรณ อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าก่อนนักศึกษาจะเข้าสู่การศึกษาช้ันปีที่ 1 จะได้รับ
การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ โดยโปรแกรม Tell Me More ของมหาวิทยาลัย และตลอดการศึกษา 
จะมีกิจกรรมและกระบวนการต่าง ๆ เพ่ิมเสริมทักษะให้กับนักศึกษา มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 
180 ช่ัวโมง รวมถึงต้องผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ก่อนสําเร็จการศึกษา เน่ืองจากเป็นการ
วัดระดับความรู้ระดับพ้ืนฐานที่นักศึกษาทางด้านภาษาจําเป็นต้องมี ส่วน TOEFL น้ัน นักศึกษาสามารถ 
ไปต่อยอดได้ด้วยตนเองเพ่ือใช้สําหรับการศึกษาต่อในอนาคต 



๑๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

9. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานกรรมการ 
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเช่ือมั่น 
ในอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่าเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถไม่ด้อยไปกว่าอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ที่ศูนย์เวียงบัวสามารถพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งน้ี จะเห็นได้จาก
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จํานวน 2 คน สามารถสอบบรรจุ 
เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ ซึ่งถือได้ว่ามีความสามารถอย่างมาก 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า สิ่งสําคัญที่สุด คือ ควรปลูกฝังและสร้างความใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองให้กับนักศึกษา เพ่ือพัฒนา
และฝึกฝนได้ด้วยตนเองตลอดเวลา  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2562 โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 
๔.๒.4 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562 
 

 อาจารย์ทับทิม เป็งมล อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในฐานะอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนมีความประสงค์จะพัฒนาหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตร 
นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  
 บัดน้ี ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความ 
ในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๔.๒.4 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อคิดเห็นว่า เน่ืองจากหลักสูตรน้ีมีการเรียนการสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศหลายภาษา ได้แก่ ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝร่ังเศส และภาษาพม่า จึงค่อนข้างเป็นห่วงเร่ืองอาจารย์ผู้สอนว่าจะมีผู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ
ด้านภาษาต่าง ๆ เพียงพอหรือไม่ รวมถึงควรหารายวิชาที่ครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่แท้จริง 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ดังน้ี  



๑๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

1) จากประสบการณ์ที่เคยบริหารงานที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
เป็นสาขาวิชาที่มีจํานวนนักศึกษาน้อยที่สุด ดังน้ัน หลักสูตรควรมีกลยุทธ์ที่ดีในการหาคนเข้ามาเรียน  

2) ควรกล่าวถึงสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับปี พ.ศ. 2561 – 2580 รวมถึงความม่ันคงและความย่ังยืน  

3) ควรตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคําและวรรคตอนต่าง ๆ  
4) การระบุคําควรระบุคําให้กว้าง ๆ ไม่ควรระบุเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่ควรระบุ

เป็นภูมิภาค หรือภาคเหนือ 
5) ข้อ 11.2 ควรกล่าวถึงต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ต้นทุนทางการท่องเที่ยว

เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 
6) ข้อ 13.3.2 ควรระบุปี พ.ศ. 2553 ของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพ่ือให้มี

ความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
7) หน้า 7 บรรทัดสุดท้าย ควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “...การจัดการเรียน 

การสอนให้ไปเป็นมาตรฐาน” เป็น “...การจัดการเรียนการสอนให้ไปเป็นมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน”  
8) ควรใช้คําให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน หากใช้คําว่า “การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน” ก็ควร

ใช้คําเดียวทั้งหมด ไม่ควรใช้คําอ่ืน เช่น การท่องเที่ยวที่ย่ังยืน   
9) คําอธิบายรายวิชาใช้คําฟุ่มเฟือยเกินไป ไม่ควรระบุรายละเอียดมากเกินไป เช่น หน้า 

91 รายวิชา การท่องเที่ยวถ้ํา ควรตัดข้อความ “การนมัสการพระพุทธรูป การให้อาหารสัตว์ การต้ังแคมป์และ
รับประทานอาหาร เป็นต้น” ออก 

3. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อคิดเห็นว่าเร่ืองการท่องเที่ยวเป็นอาชีพที่ได้รับความต้องการสูง ดังน้ัน 
หลักสูตรควรเพ่ิมรายวิชาที่เก่ียวกับเทคโนโลยี หรือรายวิชาที่เก่ียวกับการตลาดดิจิทัลเพ่ือการท่องเที่ยว 
(Digital Marketing for tourism) เน่ืองจากปัจจุบันตลาดของการท่องเที่ยวอาศัยสื่อสังคม (Social Media) 
ค่อนข้างมาก จึงเป็นวิชาที่น่าสนใจและมีความสําคัญในอนาคตอย่างมากประกอบกับนักศึกษาสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 

4. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อเสนอแนะว่า หลักสูตรน้ีควรมีการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ต้ังแต่ระดับช้ันปีที่ 3 ซึ่งเป็น
สิ่งจําเป็นต่อสายงานการท่องเที่ยวอย่างมาก 

5. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า
นักศึกษาควรมีความรู้เรื่องกฎหมายอย่างเข้มข้น ดังน้ัน ไม่ควรนํากฎหมายการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ไปบรรจุรวมกับจรรยาบรรณวิชาชีพ เพราะกฎหมายค่อนข้างสําคัญและเป็นสิ่งจําเป็นที่นักศึกษาต้องรู้ให้ลึกซึ้ง 
เช่น กฎหมายเก่ียวกับมัคคุ เทศก์และผู้ นําเที่ยว พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุ เทศก์ และ
พระราชบัญญัติอ่ืนที่เก่ียวข้องกับอาชีพมัคคุเทศก์ เป็นต้น ซึ่งต้องอาศัยผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความชํานาญ
อย่างมาก รวมถึงควรพิจารณาถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ไม่จําเป็นต้องเรียน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 
  



๑๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. 2562 โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ตามความเหมาะสม ก่อนส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 
๔.๒.5 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชพีครู  

หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 
 

 อาจารย์ ดร.พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์ อาจารย์ประจําภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร์  
ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยคณะครุศาสตร์มีความประสงค์จะปรับปรุง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการในคราวประชุม 
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตร 
นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไข และให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  
 บัดน้ี ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา ๑๘ (๗)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.5 นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง กล่าวว่า ควรตรวจสอบข้อความหน้า 5 ข้อ 11.2 “ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพครูของสํานักมาตรฐานวิชาชีพ สํานักเลขาธิการคุรุสภา...” ว่าถูกต้องหรือไม่ หรือข้อความท่ีควรจะเป็น  
คือ “ให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของคณะกรรมการคุรุสภาฯ”  

2. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ให้
ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1) หน้า 1 ช่ือหลักสูตรภาษาไทย เพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “ประกาศนียบัตรบัณฑิต” 
เป็น “ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู” 

2) ควรพิจารณาตรวจสอบการระบุหน่วยกิตของหมวดวิชาชีพครูบังคับ 27 หน่วยกิต 
ว่าระบุไว้ถูกต้องหรือไม่ เน่ืองจากบางรายวิชาไม่มีปฏิบัติแต่ได้ระบุหน่วยกิตของรายวิชาปฏิบัติไว้ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์ของหลักสูตร ดังน้ี 

1) หน้า 1 จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร หากระบุว่าไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต 
จะต้องมีรายวิชามากกว่า 34 หน่วยกิต เพ่ือให้นักศึกษาได้มีสิทธ์ิเลือกเรียนในรายวิชาต่าง ๆ 

2) หน้า 1 รูปแบบของหลักสูตร 5.1 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพครู...” เป็น “หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษาวิชาชีพครู...” 



๑๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

3) หน้า 2 ข้อ 5.4 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “เป็นหลักสูตรของสถาบัน
โดยเฉพาะ” เป็น “เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ- ไม่มี -” 

4) หน้า 2 ข้อ 7 หากหลักสูตรน้ีไม่มีกรอบ มคอ.1 ก็ไม่ควรระบุ 
5) หน้า 3 ควรตรวจสอบการสะกดคําให้ถูกต้อง โดยเฉพาะช่ือ – ช่ือสกุล คุณวุฒิ

การศึกษา และช่ือสถาบันการศึกษา ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลําดับที่ 4 
6) หน้า 4 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการ

วางแผนหลักสูตรกับผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ต้องเขียนให้ตรงกับหัวข้อ เช่น สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจต้องพยายามเขียนให้เช่ือมโยงถึงหัวข้อน้ี
ให้ได้และต้องไปในทิศทางเดียวกัน 

7) หน้า 5 ข้อ 11.2 ควรพิจารณาตรวจสอบการใช้คําว่า “ทศวรรษที่ 21” ว่าถูกต้อง
หรือไม่ หรือจะใช้คําว่า “ศตวรรษที่ 21” 

8) หน้า 8 ควรปรับการเขียนวัตถุประสงค์ ข้อ 1.3.2 ใหม่ เพ่ือให้สื่อความหมายมาก
ย่ิงขึ้น 

9) หน้า 9 กลยุทธ์ข้อ 1 ของแผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ที่ 1 ควรตรวจสอบเร่ือง มคอ. 1 
หากหลักสูตรน้ีไม่มี มคอ. 1 ควรตัดออก 

10) หน้า 9 ควรพิจารณาปรับปรุงการเขียนหลักฐาน/ตัวบ่งช้ี กับแผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกันมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากบางตัวบ่งช้ีไม่สะท้อนถึงปัญหา และแผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลงบางรายการต้องตีความการประเมินหลักสูตรให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

11) หน้า 10 ควรปรับการเขียนกลยุทธ์ในข้อ 2 ใหม่  
12) หน้า 11 ข้อ 2.3 และ 2.4 ควรปรับการเขียนใหม่ให้มีความสอดคล้องกันมากย่ิงขึ้น 
13) หน้า 58 เหตุผลข้อ 2.2 ไม่ควรนําร่างมาตรฐานมาเป็นเหตุผลเน่ืองจากยังไม่

ประกาศใช้อย่างเป็นทางการจึงไม่เหมาะสม 
14) หน้า 59 เหตุผลข้อ 2 ไม่น่าจะถูกต้อง เน่ืองจากปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตร

พ้ืนฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นการปรับปรุงในกลุ่มสาระ แต่หลักสูตรน้ีเป็นการพัฒนาหลักสูตร 
15) หน้า 49 คําอธิบายรายวิชาปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร ไม่ควรนํา

เรื่องการวิเคราะห์หลักสูตรมาระบุไว้ในรายวิชาน้ี แต่ควรนําไประบุไว้ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้ เน่ืองจาก
การวิเคราะห์หลักสูตรน้ันจะดําเนินการอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบการเรียนการสอนและการสร้างข้อสอบ 

16) หน้า 50 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ควรระบุเน้ือหาให้ชัดเจน เช่น 
ปฏิบัติการสร้าง หมายถึงการสร้างอะไร และโปรแกรมสําหรับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง
โปรแกรมอะไร 

17) หน้า 51  คําอธิบายรายวิชาของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ใช้คําค่อนข้างสับสน 
เน่ืองจากระบุสองคําในรายวิชาเดียวกัน คือ 1. แนวคิดเก่ียวกับการวิจัย 2. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
จะต้องศึกษาถึงความหมายของสองคําน้ีว่าเหมือนกันหรือไม่ และหากระบุเรื่องการออกแบบการวิจัย ก็ควร
ระบุเรื่องการออกแบบการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เช่นกัน 

18) หน้า 52 ควรตรวจสอบช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ ของรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียนให้ถูกต้อง และต้องมีความสอดคล้องกัน 



๑๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

19) หน้า 14 การระบุรายวิชา รหัสวิชา และหลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตร  
โดยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว คือ ED หมายถึง วิชากลางของคณะครุศาสตร์ เห็นว่ายังไม่เหมาะสม  
ควรจะระบุว่าเป็นวิชาชีพครูจะเหมาะสมกว่า และควรพิจารณาการกําหนดรหัสวิชาในหลักสูตรใหม่อีกครั้งหน่ึง 

4. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยกับการปรับปรุง
หลักสูตรน้ี เน่ืองจากมีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับครูที่ไม่มีวุฒิครู  

5. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะหน้า 11 ข้อ 2.3 ว่าผู้มาเรียนหลักสูตรน้ีคือครูที่อยู่ในโรงเรียนต่าง ๆ ดังน้ัน จึงมีปัญหาของ
นักศึกษาแรกเข้าอย่างแน่นอน ผู้พัฒนาหลักสูตรควรพิจารณาว่าปัญหานั้นคืออะไร ขณะเดียวกันผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรยังไม่ได้แก้ไขตามท่ีสภาวิชาการได้ท้วงติงหลายประเด็นควรกลับไปแก้ไขตามท่ีสภาวิชาการได้ท้วงติงด้วย 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยมอบ
มหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม  
ก่อนส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 
๔.๒.6 การขอพฒันาหลกัสตูรใหม่ 

หลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทลั 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

๔.๒.7 การแก้ไขหลกัสตูรในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสตูร 
และอาจารยป์ระจําหลกัสตูร จํานวน 2 หลักสตูร 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตร
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร เพ่ือให้มี
ความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น ดังน้ี 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558 
เน่ืองจากอาจารย์ลัดดา ประสพสมบัติ ย้ายไปประจําหลักสูตรอ่ืน จึงขอแก้ไข จากเดิม “อาจารย์ลัดดา ประสพ
สมบัติ” เป็น “อาจารย์ลัดดา ประสพสมบัติ อาจารย์วิชญา มาแก้ว” ประกอบกับ อาจารย์กันยารัตน์ รินศรี 
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จึงขอแก้ไข จากเดิม “อาจารย์กันยารัตน์ รินศรี” เป็น “อาจารย์ ดร.
กันยารัตน์ รินศรี” 

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560 เน่ืองจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา อินทะกูล และอาจารย์ธนมนต์ ธนรัตนพิมลกุล เกษียณอายุราชการ จึงขอแก้ไข 
จากเดิม “ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา อินทะกูล และอาจารย์ธนมนต์ ธนรัตนพิมลกุล”  เป็น “ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์บัญชา อินทะกูลอาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม และอาจารย์ธนมนต์ ธนรัตนพิมลกุลอาจารย์
สุภัทรา คําหม่อง” ประกอบกับอาจารย์ ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ เปลี่ยนช่ือ จึงขอแก้ไข จากเดิม “อาจารย์  
ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป์” เป็น “อาจารย์ ดร.รัชนีพรปภากร สุทธิภาศิลป์” 



๑๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 
2562 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.2.7 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัย
นําเสนอ  

 
๔.๓   พิจารณาแต่งตั้ง 
  
 ๔.๓.๑ แต่งตั้งผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการประชุม 

คณะกรรมการบรหิารงานบคุคลในมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้การดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) ดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล  
พ.ศ. 2551 ข้อ 9 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2559 ข้อ 9 (6) ระบุไว้ว่า “เลขานุการสภามหาวิทยาลัยอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมโดยความเห็นชอบของนายก-
สภามหาวิทยาลัยก็ได้” 
 ดังน้ัน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.1 นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.) จํานวน 4 ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ ดังน้ี 

1. หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป กองบริหารงานบุคคล เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
2. หัวหน้างานสรรหาและแต่งต้ัง กองบริหารงานบุคคล เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
3. หัวหน้างานทะเบียนประวัติ กองบริหารงานบุคคล เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
4. หัวหน้างานพัฒนาและสวัสดิการบุคลากร กองบริหารงานบุคคล  

เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
 

  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 
 
 ๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบงัคบั หรือประกาศ 

 
 - ไม่มี - 

 



๑๗ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงิน 
 

  4.5.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
เรื่อง กาํหนดอัตราคา่ตอบแทนการจดัการเรียนการสอน  
การจัดทาํวิทยานพินธแ์ละการคน้คว้าอิสระ ระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. .... 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
๔.6 พิจารณาเรื่องการบรหิารงานบุคคล 
 

 4.6.1 พิจารณาการกําหนดระดบัตําแหน่งและการแต่งตัง้พนกังานมหาวิทยาลัย 
ใหด้าํรงตาํแหน่งสงูขึ้น ตาํแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณปีฏบิตัิงานเฉพาะ
ด้านหรือเฉพาะทาง  ระดบัชาํนาญการ จํานวน 1 ราย (วาระลบั) 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 
๕.๑   ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

เรื่อง กาํหนดการและวิธีการได้มาซ่ึงชื่อผูส้มควรดาํรงตาํแหน่ง 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1/2562 น้ัน  
 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง กําหนดการและวิธีการได้มาซึ่งช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
โดยผู้มีสิทธิเสนอช่ือตาม (1) และ (2) มีสิทธ์เสนอช่ือได้คนละ 1 ช่ือ ต้ังแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง 
กําหนดการและวิธีการได้มาซึ่งช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้มีสิทธิ
เสนอช่ือตาม (1) และ (2) มีสิทธ์เสนอช่ือได้คนละ 1 ช่ือ ต้ังแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่  
15 กุมภาพันธ์ 2562 

 



๑๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๕.๒   คําพพิากษาศาลปกครองเชียงใหม่ คดหีมายเลขแดงที่ บ.2/2562 
กรณี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ยอดคําแปง  
ฟ้องคดตี่อศาลปกครองเชียงใหม่ เปน็คดหีมายเลขดําที ่บ.13/2560 

 
 รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ในฐานะเป็นผู้ร้องสอด ได้ออกจากห้องประชุม 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ยอดคําแปง 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เรื่อง คดีพิพาทเก่ียวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขดําที่ บ.13/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 โดยมี 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2560 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ได้มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง รายละเอียดตามคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 42/2560 สั่ง ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 เพ่ือดําเนินการจัดทํา 
คําให้การแก้คําฟ้องย่ืนต่อศาลปกครองเชียงใหม่ รวมท้ังให้ดําเนินการอ่ืนใดอันเก่ียวข้องกับการดําเนินคดีปกครอง
ตามท่ีได้รับมอบหมายน้ีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด และมอบอํานาจให้นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ มีอํานาจลงนาม 
ในหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับคดีน้ี จนกว่าคดีจะถึงที่สุด รวมทั้งให้มีอํานาจมอบอํานาจช่วงให้บุคคล 
ที่มีคุณสมบัติและความสามารถและราชการไม่เสียประโยชน์  
 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ผู้รับมอบอํานาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้รับ
ทราบว่าศาลปกครองเชียงใหม่มีหมายแจ้งกําหนดวันน่ังพิจารณาคร้ังแรก ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
เวลา 10.00 นาฬิกา และเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ได้รับทราบว่าศาลปกครองเชียงใหม่ 
มีหมายแจ้งกําหนดนัดอ่านผลแห่งคําพิพากษา ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา  
โดยนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ได้มอบหมายให้นายนราธิป ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไปศาลตามกําหนดวันน่ังพิจารณาคร้ังแรกและกําหนดนัดอ่านผล 
แห่งคําพิพากษา ของคดีดังกล่าว 
 บัดน้ี ศาลปกครองเชียงใหม่มีคําพิพากษา เป็นคดีหมายเลขแดงที่ บ.2/2562 แล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๕.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ คําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขแดงที่ บ.2/2562 กรณีรองศาสตราจารย์ 
ดร.สุรินทร์ ยอดคําแปง ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นคดีหมายเลขดําที่ บ.13/2560 
 

๕.๓   การเปลี่ยนตําแหนง่ของพนกังานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนนุ จํานวน 1 อัตรา 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ได้เห็นชอบการเปลี่ยนตําแหน่งของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน ๑ อัตรา น้ัน  

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอการเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน  
๑ อัตรา ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบ 



๑๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบการเปลี่ยนตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน ๑ อัตรา คือ  
นายอุทัย ใจสักเสริญ ตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ เลขที่ตําแหน่ง 0424 สังกัดกองอาคารสถานที่ เปลี่ยนเป็น 
ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ เลขที่ตําแหน่ง 1231 สังกัดกองอาคารสถานที่ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๖.๑ การลงมติของสภามหาวิทยาลัยในการอุทธรณค์ําพพิากษาศาลปกครองเชียงใหม่  
คดหีมายเลขแดงที่ บ.2/2562 กรณี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรนิทร์ ยอดคาํแปง  
ฟ้องคดตี่อศาลปกครองเชียงใหม่ เปน็คดหีมายเลขดําที ่บ.13/2560 

 

 รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ในฐานะเป็นผู้ร้องสอด ได้ออกจากห้องประชุม 
 อาจารย์ ดร .ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ ดํารงตําแหน่งบริหาร นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยให้พิจารณาลงมติในการอุทธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขแดงที่  
บ.2/2562 กรณี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ยอดคําแปง ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นคดีหมายเลขดํา
ที่ บ.13/2560 
 ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการลงมติโดยเปิดเผย โดยให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เพ่ือพิจารณาให้
กระทําการอุทธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่หรือไม่ ทั้งน้ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม 
จํานวน 22 คน เหลือผู้มีสิทธิลงมติ จํานวน 21 คน โดยผลการลงมติ เป็นดังน้ี 

1) เห็นชอบให้อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ต่อศาลปกครองสูงสุด 
จํานวน 17 คะแนน 

2) ไม่เห็นชอบให้อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ต่อศาลปกครองสูงสุด 
จํานวน  0 คะแนน 

  งดออกเสียง 4 คน 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  1. เห็นชอบให้อุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ต่อศาลปกครองสูงสุด 
  ๒.  มอบคณะกรรมการจัดทําคําอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดําที่ บ. ๑๓/๒๕๖๐ 
คดีหมายเลขแดงที่ บ. ๒/๒๕๖๒ ของศาลปกครองเชียงใหม่ เพ่ือดําเนินการจัดทําคําอุทธรณ์แล้วดําเนินการ 
ย่ืนต่อศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลาที่กําหนดต่อไป 
  3. มอบอํานาจให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ มีอํานาจลงนามในหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับคดีน้ีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 

 

 6.2 เสนอรายชื่อกรรมการจัดทําคําอุทธรณ์ คดหีมายเลขดําที่ บ. ๑๓/๒๕๖๐  
คดหีมายเลขแดงที่ บ. ๒/๒๕๖๒ ของศาลปกครองเชียงใหม่ เพิ่มเติม 

 

 นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
เพ่ิมเติมรายช่ือกรรมการจัดทําคําอุทธรณ์ คดีหมายเลขดําที่ บ.13/2560 คดีหมายเลขแดงที่ บ.2/2562 



๒๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ของศาลปกครองเชียงใหม่ เพ่ิมเติม จํานวน 2 ราย ได้แก่ พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี  

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

1. เห็นชอบให้แต่งต้ังพลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการจัดทําคําอุทธรณ์  
คดีหมายเลขดําที่ บ.13/2560 คดีหมายเลขแดงที่ บ.2/2562 ของศาลปกครองเชียงใหม่ เพ่ิมเติม 

2. มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม
แต่งต้ังต่อไป 

 
 ๖.3 กิจกรรมวันที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2562 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง นําเสนอที่ประชุมว่า กิจกรรมวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ได้กําหนดจัดงานหรือไม่ 
หากเป็นไปได้ควรให้มีการจัดกิจกรรมที่เคยดําเนินการอยู่เป็นประจําทุกปีและทําให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยการ 
มีส่วนร่วมในเชิงวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า เน่ืองจากเดิมมหาวิทยาลัยกําหนดให้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
ของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และเป็นวันที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทาน 
นามสถาบันราชภัฏให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เปลี่ยนวันสถาปนา 
จากเดิม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี สําหรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
มหาวิทยาลัยไม่ได้ละเลยการจัดกิจกรรมแต่อย่างใด และได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยกําหนดการเร่ิมพิธีต้ังแต่เวลา 07.45 น. 
จากน้ันมีการถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะและการอ่านประกาศถวายราชสดุดีตามลําดับ รวมท้ังมีการ 
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย ในโอกาสน้ี จึงขอเชิญชวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
กรณี น้ีเกิดจากปัญหาการสื่อสารของคนในองค์กร เ น่ืองจากมีบุคคลกลุ่มหน่ึงสื่อสารและบิดเบือน 
ในทํานองว่ามหาวิทยาลัยได้ละเลยวันราชภัฏ ประกอบกับวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนมีการประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ค่อนข้างหลากหลายช่องทาง ทําให้คนส่วนใหญ่คิดว่าวิทยาเขต
แม่ฮ่องสอนจัดงานวันราชภัฏแทนการจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
โดยไม่อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนเสียก่อน ซึ่งข้อเท็จจริงวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนไม่ได้จัดงานวันราชภัฏแต่อย่างใด 
แต่จัดงานเปิดตัววิทยาเขตแม่ฮ่องสอนอย่างเป็นทางการ (Open House) ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้ให้ความสําคัญ
อย่างย่ิงกับการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด คือ วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์  
ซึ่งเป็นวันที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานนาม และวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉะน้ัน จึงขอทําความเข้าใจและเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบข้อมูล 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหน่ง กล่าวว่า ที่กล่าวว่าบิดเบือนความจริงน้ันไม่น่าจะใช่ เพียงแต่การรับข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์
อาจจะไม่ทั่วถึง ทําให้ประชาคมบางส่วนไม่ทราบถึงการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 



๒๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ 
 
 จากน้ัน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เน่ืองจากเป็นกรณีเร่งด่วนที่จะนําไปใช้ 
ให้ทันการปฏิบัติ จึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบางส่วนบางเรื่องในระหว่างการประชุม 
ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 6.1 และระเบียบวาระที่ 6.2 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๒ (๒)  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 
เฉพาะระเบียบวาระที่ 6.1 และระเบียบวาระที่ 6.2  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๒ (๒) 
 
 ๖.4 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอ่ไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ 
ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 6 มีนาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 2 อาคาร 
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 6 มีนาคม 
๒๕๖2 เวลา ๐๙.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ 
 
เลิกประชุมเวลา 13.00 น.  
 
 มนสิชา รตันกจิ นราธิป ปากหวาน   
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 ชาตรี มณีโกศล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


